



KỊCH BẢN PHIM PHÓNG SỰ

Tham dự Hội thi Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Đề cương

- Tên phóng sự: **NHỮNG MÙA HOA ĐỘC LẬP**

- Chủ đề: bám sát 2 chủ đề quy định

(1) Tuyên truyền về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố mới Thủ Đức.

(2) Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).

- Nội dung:

(1) Không khí sôi nổi của những ngày bầu cử tại TP.HCM

(2) Phim tư liệu về điểm cầu truyền hình trực tiếp bầu cử tại TP. Thủ Đức

(3) Niềm vui của lãnh đạo chính quyền và nhân dân sau khi kỳ bầu cử thành công

(4) Niềm vui của kỳ bầu cử thành công hòa chung niềm vui ngày CMT8 và QK 2/9

(5) TP.HCM cùng cả nước phấn khởi, hăng hái tiếp tục bắt tay vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương

- Hình thức: phim phóng sự

- Thời lượng: 10 phút



2. Kịch bản lời bình

PHÓNG SỰ: **NHỮNG MÙA HOA ĐỘC LẬP**

TT	LỜI BÌNH	HÌNH ẢNH	GHI CHÚ
1	<p>Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta.</p> <p>Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sự tham gia tích cực của Nhân dân, của hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp.</p> <p>Tất cả các điểm bầu cử đều tổ chức Lễ khai mạc ngày bầu cử nghiêm túc, trang trọng; đại diện nguyên lãnh đạo và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố, đại diện cử tri là những người có uy tín, cử tri cao tuổi, cử tri chức sắc, tôn giáo đã đến dự và bỏ lá phiếu đầu tiên.</p> <p>Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 23/5/2021, tại 3.090 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố. Tổng số cử tri được lập danh sách là 5.454.246 người; tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 5.420.976. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,39%.</p>		
2	<p>Thành phố Thủ Đức có 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND, số lượng đại biểu được bầu là 40 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 13 đơn vị, 360 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 08 khu vực bỏ phiếu riêng) với tổng cộng 6.639 thành viên.</p>		
3	<p>Phòng vấn và trả lời trong quá trình bầu cử tại TP. Thủ Đức (không khí bầu cử phấn khởi, nghiêm túc, an toàn phòng dịch covid-19)</p>		
4	<p>Dưới sự chỉ đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thủ Đức, Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, điều hành các cấp các ngành, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia vào công tác tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo diễn ra thành công, đúng quy định pháp</p>		



luật. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho cử tri thành phố Thủ Đức tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Yếu tố quyết định cho thành công cuộc bầu cử là đồng đảo các tầng lớp Nhân dân đã tích cực, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân.

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thủ Đức được tập trung thực hiện đảm bảo theo tiến độ. Công tác cổ động tuyên truyền trực quan cấp thành phố và phường được triển khai sớm, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban bầu cử, hầu hết các điểm bỏ phiếu được trang trí nổi bật, rực rỡ, trở thành điểm nhấn ở khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi trong “Ngày hội non sông” 23/5/2021, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cử tri tham gia cuộc bầu cử.

Trong công tác tổ chức bầu cử, các đơn vị đã nêu cao tính chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bầu cử. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức bầu cử. Coi trọng công tác tập huấn nghiệp vụ về bầu cử cho các đối tượng làm công tác bầu cử, đặc biệt là đối với các thành viên Tổ bầu cử và cán bộ tham mưu, giúp việc từ thành phố đến cơ sở. Do đó đã hạn chế được những sai sót trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quy trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cử tri về công tác bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành phục vụ bầu cử.

Các tổ chức phụ trách bầu cử từ Thành phố đến phường đã nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, nhất là các quy trình, nội dung và các thủ tục trong công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người



	<p>ứng cử, tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, tổ chức tốt các công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử.</p> <p>Mặc dù, công tác bầu cử của thành phố diễn ra trong thời gian xảy ra dịch bệnh (có 01 khu vực bị phong tỏa tại Chung cư Sunview Town ở phường Hiệp Bình Phước) nhưng thành phố đã tổ chức cho cử tri khu vực này tham gia bỏ phiếu đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.</p> <p>Kết quả đạt được</p> <p>Trong ngày 23/5/2021, lễ khai mạc bầu cử tại 360 khu vực bỏ phiếu đã diễn ra đúng theo quy định, trang trọng, nêu được mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử, người dân tham gia bầu cử với tâm trạng vui tươi, phấn khởi, nghiêm túc, đảm bảo thực hiện giãn cách và tuân thủ 5K khi thực hiện bỏ phiếu.</p> <p>Tổng số cử tri 698.267 người; Tổng số cử tri đi bỏ phiếu 687.872 người; Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri là 98,48%. Số phường đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu: 05/34 phường (Thủ Thiêm, Long Bình, Long Phước, Phước Long A, Linh Chiểu).</p> <p>Kết quả các đơn vị bầu cử đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định: Quốc hội 03 đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 09 đại biểu; Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức 40 đại biểu.</p>		
4	<p>Phản ứng và trả lời sau khi có kết quả bầu cử</p> <p>(niềm vui của người dân sau khi bầu cử thành công và kỳ vọng sự đổi mới, phát triển trong nhiệm kỳ tới)</p>		
5	<p>Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9</p> <p>Từ thành công của cuộc bầu cử lần thứ XV này, cho phép chúng ta càng thêm vững tin, tự hào về con đường đi lên CNXH, con đường Cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.</p>		



<p>76 mùa hoa độc lập kể từ ngày mừng 2/9/1945 tới nay, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp đều có những thành tựu đổi mới tiếp nối nhau rất cụ thể, thiết thực gắn với sự nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh xã hội ngày càng thêm dân chủ, công bằng, văn minh.</p> <p>Đó không chỉ là lý tưởng của một chính đảng mà sự thực đã trở thành hành động của những người cách mạng để không ngừng mang tới ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.</p> <p>Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước VNDCCH ra đời, để rồi kể từ ngày ấy tới nay, trải qua 15 mùa Quốc dân đại hội, mỗi công dân trưởng thành đều được quyền bầu chọn người đại diện làm chủ vận mệnh tương lai cho dân tộc mình, đó thực sự là một Hạnh phúc chỉ có được ở một đất nước Độc lập, Tự do.</p>		
---	--	--

Tác giả
Trịnh Đăng Khoa